

ส่งต่อการให้ปันเวลาเพื่อสังคม



ปันเวลาการทำงาน แบ่งเวลาการบริหาร เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม มูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานใหญ่มอบเงิน 70 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามสนับสนุนโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 ยกกำไรทุกบาทส่งต่อ 4 โรงพยาบาลรัฐ

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการบ้านร่วมทางฝันว่า จากจุดเริ่มต้นในช่วงปี 2547 มีการริเริ่มพัฒนาโครงการบ้านร่วมทางฝัน 1 ย่านลำลูกกา คลอง 2 เป็นรูปแบบทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ จำนวน 254 ยูนิต และเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2550 บริษัทได้นำกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านบาท มอบสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณพ่อ-ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารักษาตัวอยู่ ทั้งหมดทั้งหมดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด “ปันเวลาส่วนที่เหลือเพื่อสังคม”

หลังจากนั้นไม่นานได้เปิดโปรเจกต์ที่ 2 พัฒนาบ้านร่วมทางฝัน ย่านลำลูกกา คลอง 4 มีทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ จำนวนทั้งสิ้น 184 ยูนิต ครั้งนี้มอบผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด 40 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปสร้างศูนย์โรคไต ส่วนโครงการบ้านร่วมทางฝัน 3 พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น 4 อาคาร ย่านคลองหลวง โครงการแล้วเสร็จในปี 2557 กำไรทั้งหมด 40 ล้านบาท มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อสนับสนุนในโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พร้อมกับจัดซื้อรถพยาบาล

โดยล่าสุด ปี 2563 ทางบริษัทได้มีการพัฒนาโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน 4 ย่านเพชรเกษม-บางแค” เป็นคอนโดมิเนียม Low-

rise มีห้อง 2 แบบ คือ 1 ห้องนอน ขนาด 30 ตารางเมตร และ 1 ห้องนอน ขนาด 35 ตารางเมตร ทั้งหมด 196 ยูนิต ราคาเริ่ม 1.44 ล้านบาท* สร้างเสร็จพร้อมโอนเข้าอยู่แล้ว ปัจจุบันบ้านร่วมทางฝัน 4 ยังเหลือขายอีก 20% สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการทำบุญและสร้างกุศลช่วยสังคมไปด้วยกันกับมูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดยบริษัทเสนาฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1775 กด 34 Chat สอบถามทางไลน์ได้ <https://lin.ee/sTGtHFq> หรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ <https://www.sena.co.th/project/ruam-tang-fun-4/>

สำหรับโครงการบ้านร่วมทางฝันนั้นมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 4 โครงการ โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดงานมอบเงิน จำนวน 70 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทำให้ปัจจุบันมียอดการบริหารการเงินจากกำไรทุกบาทเพื่อมอบให้กับการกุศล รวมทั้งหมดมากกว่า 200 ล้านบาท

เพื่อเป็นการสานต่อและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้มีการจัดพิธีลงนามสนับสนุนระหว่างโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 กับ 4 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3.โรงพยาบาลศิริราช 4.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำหรับโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในปลายปี 64 หรือราวต้นปี 65

เหนือสิ่งอื่นใดโครงการบ้านร่วมทางฝันทุกโครงการที่ผ่านมาไม่อาจจะบรรลุตามเป้าหมายได้หากขาดแรงสนับสนุนจากพันธมิตรในสาขาต่างๆ อาทิ สถาบันทางการเงิน บริษัทและร้านค้าต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทำให้โครงการบ้านร่วมทางฝันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี.